

# ‘กยท.’ลุยขายสต็อกยางกว่า3แสนตัน

“ฉัตรเฉลิม”เดินหน้าขายยางในสต็อก 3 แสนตัน หวังลดค่าใช้จ่ายสต็อกสูงถึงเดือนละ 30 ล้านบาท พร้อมเจรจาเปิดตลาดใหม่ อินเดีย อิหร่าน

พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย(บอร์ด กยท.)เปิดเผยว่า ปัญหาใหญ่ของกยท.ขณะนี้คือยางพาราที่มีอยู่ในสต็อก 3.1 แสนตัน แยกเป็นยางรับซื้อสมัยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นรมช.เกษตรฯประมาณ1.7 แสนตัน และสมัยนายอำนาจ ปะติเส เป็นรมช.อีก 1.4 แสนตันนั้น ส่งผลให้กยท.มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงถึง 30 ล้านบาท/เดือน

ทั้งนี้จากการหารือในบอร์ดได้เห็นชอบให้มีการระบายยางดังกล่าว โดยในเบื้องต้นได้เสนอให้พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.

เกษตรฯแล้ว คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ก่อนเสนอกรมปศุสัตว์เดือนนี้

“การระบายยาง มีข้อเกี่ยวข้องกับราคา หากเร่งระบาย ราคาในประเทศก็จะตกต่ำได้ ซึ่งได้หารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อหาช่วงเวลาและระดับราคายางในประเทศที่เหมาะสม อย่างปัจจุบันยางแผ่นดิบชั้น 3 อยู่ที่ กก.ละ 50บาท ก็ถือว่าดีอยู่แต่การขายยางในสต็อกคาดว่าจะต่ำกว่าในตลาด เนื่องจากเป็นยางเก่า”

นายธีรช สุตสะอาด ผู้ว่าการ กยท.กล่าวว่า ตนมีแผนจะขายตลาดส่งออกยางพาราไปยังตลาดใหม่ให้มากขึ้น โดยเตรียมเดินทางไปอินเดียอีกครั้งในช่วงกลางเดือนก.ค.นี้ โดยจะเจรจาเป็นราย

บริษัทเพื่อเกิดผู้ซื้อรายใหม่ ซึ่งอินเดียต้องการใช้ยางพาราสูง 9 แสนตันในแต่ละปี ผลิตได้เพียง 4-5 แสนตันและยังจะไปเปิดตลาดอิหร่านที่มีศักยภาพสูงมาก เนื่องจากอิหร่านพึ่งถูกยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศตะวันตก

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่า กยท.กล่าวว่า การส่งมอบยาง จำนวน 2 แสนตัน ให้แก่บริษัท ชิโนเคม ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนตามสัญญาที่มีอยู่นั้น ในขณะนี้ กยท.ส่งมอบยางได้เพียงแค่ล็อตเดียว จำนวน 11,600ตัน ส่วนล็อตที่ 2 ซึ่งต้องส่งมอบในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมาแต่ยังไม่สามารถส่งมอบได้เพราะทางจีนได้อ้างว่าฝ่ายไทยส่งเอกสารไม่ครบ ซึ่งได้เจรจาแก้ปัญหารีบร้อยแล้ว ไม่ล้มโครงการแน่

# กยท.เร่งนับสต็อก ก่อนชงระบាយ่าง

โพสต์ทูเดย์ - กยท.ตั้งกรรมการนับสต็อก  
ก่อนชง ครม.ขอระบាយ่าง พร้อมเดิน  
สายเชิญเอกชนมาลงทุนผลิตในไทย

พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธาน  
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  
(กยท.) เปิดเผยว่า บอร์ด กยท.ได้มอบ  
หมายนายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.  
ทำรายละเอียดการเตรียมขาย่างในสต็อก  
โดยระบាយ่างออกเป็นล็อต เนื่องจาก  
รัฐบาลมีนโยบายว่าการระบายต้องไม่  
กระทบต่อราคาขาย่างในประเทศ

“ขณะนี้หลายบริษัททั้งในประเทศ  
และต่างประเทศสนใจ ทั้งจีนและ  
สิงคโปร์ ทั้งนี้หากมีการประมูลขาย่าง  
ล็อตไหน บอร์ดจะตรวจสอบประวัติการ  
ซื้อขายขาย่าง รวมทั้งการดูแลสัญญาซื้อขาย  
เพื่อไม่ให้มีปัญหาอย่างที่ผ่านมา” พล.อ.ฉัตร  
เฉลิม กล่าว

ด้าน นายธีรวิทย์ กล่าวว่า ได้ตั้งกรรมการ  
ตรวจสอบสต็อกขาย่างของรัฐบาลที่มีประมาณ  
3.1 แสนตัน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทุก  
ฝ่าย เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายยาง  
ธรรมชาติ (กนย.) ที่จะประชุมปลายเดือน  
นี้พิจารณาอนุมัติระบาย่าง โดยการตรวจ  
สอบจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือน ส.ค.นี้  
ซึ่งจะเป็นการตรวจทั้งปริมาณและชั้น  
คุณภาพ จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี  
(ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ สต็อกขาย่างทั้งหมดแบ่งเป็นสต็อก  
ในสมัยโครงการแทรกแซงราคาขาย่างพารา

ของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำนวน  
1.7 แสนตัน และในสมัยรัฐบาลคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในโครงการ  
มูลภัณฑ์กันชนจำนวน 1.4 แสนตัน ซึ่ง  
ปัจจุบันมีภาระค่าเช่าโกดังเดือนละ 30  
ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อกระตุ้นราคา  
ขาย่างพารา กยท.เดินหน้าส่งเสริมการใช้  
ขาย่างพาราในประเทศ โดยเดินหน้าจูงใจ  
เอกชนมาลงทุนเพื่อส่งเสริมการใช้ขาย่างพารา  
ในประเทศ เป้าหมายหลักคือนักลงทุน  
จากกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น อิหร่าน หรือ  
อินเดีย

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการ  
กยท. กล่าวว่า การซื้อขายขยงชีในแคม 2  
แสนตัน จาก กยท.นั้น สัญญาส่งมอบจะ  
ครบเดือน มี.ค. 2560 ปัจจุบันส่งล็อตแรก  
ไปแล้วเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา จำนวน  
1.6 หมื่นตัน ล็อตที่สองเดือน พ.ค. แต่  
ขณะนี้ชีในแคมขอชะลอการรับมอบเนื่องจาก  
มีปัญหาเรื่องปริมาณขยงชีในล็อตแรกขาด  
ไป 500 กก. อย่างไรก็ตามทางบริษัทยัง  
ยืนยันว่าขยงชีขยงของไทยต่อไปจนครบ  
จำนวน

ทั้งนี้ โครงการซื้อขายในราคานำตลาด  
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาของรัฐ วงเงิน 500 ล้าน  
บาท สามารถซื้อขายได้ 2,892 ตัน ปัจจุบัน  
ราคาขยงชีขึ้นมาที่ 52-53 บาท/กก. สูงกว่า  
ราคารัฐรับซื้อจึงไม่จำเป็นต้องเข้าไปรับ  
ซื้อเพิ่มเติม

# ‘กนย.’เสนอกรม.ระบายยาง พร้อมเจาะตลาดใหม่ส่งออก

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการระบายสต็อกยางพาราของรัฐบาล ที่มีอยู่ประมาณ 3.1 แสนตัน จากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่รับซื้อสมัยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมาณ 1.7 แสนตัน และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่รับซื้อสมัยนายอำนาจ วัชรสินธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ อีกประมาณ 1.4 แสนตัน ว่า กยท.ได้เสนอแนวทางการระบายสต็อกไปให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว และหลังจากนี้จะเสนอเข้าไปที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการพิจารณา และคาด

ว่าจะเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบได้ภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้

“ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดแนวทางการระบายยางได้จนกว่า ครม. จะเห็นชอบ โดยขณะนี้ กยท.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ เจ้าหน้าที่ปกครองและทหาร เพื่อเร่งตรวจสอบสต็อกและคุณภาพยางให้ตรงที่สุดก่อนการระบาย โดยจะยึดเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้อายุยางในประเทศได้รับผลกระทบ” นายธีรชกล่าว และว่า กยท.มีแผนที่จะขยายตลาดส่งออกยางพาราไปยังตลาดใหม่ให้มากขึ้น โดยเตรียมเดินทางไปยังประเทศอินเดียอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเจรจากับผู้ประกอบการเป็นรายบริษัทมากขึ้น เพื่อเกิดผู้ซื้อรายใหม่ เพราะตลาดอินเดียมีความต้องการใช้ยางมากถึง 9 แสนตันต่อปี รวมทั้งจะไปเปิดตลาดในตะวันออกกลางด้วย เช่น อิหร่าน เพราะเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมาก

ชาวสะแกกร้า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนยางพารา เป็นสินค้าโอท็อปแห่งแรกของจังหวัด มุ่งช่วยเหลือชาวสวนยาง ทั้งสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ปัจจุบันขายทั้งปลีกและส่งมีรายได้เข้ากลุ่มเดือนละกว่า 1 แสนบาท ทั้งเตรียมหาลาดส่งจำหน่ายต่างประเทศ

นายธนิษฐ์ วัฒนวงศ์สันติ ประธานกลุ่ม เล่าว่า ได้มีการรวมสมาชิกในหมู่บ้าน จัดตั้ง "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนยางพารา" เมื่อปลายปี 2556 เพื่อนำยางพารามาดผลิตเป็นหมอน หวังช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำ กระทั่งก้าวสู่การเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัด โดยช่องทางการตลาดนอกจากจำหน่ายตามบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดแล้ว ยังขายส่งให้แก่ลูกค้าทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด ขณะที่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพ ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้

"ปัจจุบันกลุ่มสามารถผลิตหมอนได้วันละ 200-250 ใบ แต่ละเดือนมีรายได้เข้ากลุ่มไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท ขณะนี้มีสมาชิกอยู่จำนวน 8 คน มีรายได้เฉลี่ยคนละ 8,000-10,000 บาท ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกแล้ว ยังสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนจากการรับจ้างเย็บปลอกหมอน ในราคาใบละ 10 บาท อีกด้วย" ประธานกลุ่ม แจง

พร้อมยังบอกอีกว่า นอกจากกลุ่มจะเดินสายออกบูธตามงานเทศกาลต่างๆ แล้ว กลุ่มยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยโพสต์ขายผ่านเว็บไซต์

ภายใต้แบรนด์ "บุรี-พารา" พร้อมวางแผนหาลาดส่งออกจำหน่ายยังประเทศจีน และแถบยุโรป ในอนาคตอันใกล้

สำหรับขั้นตอนการแปรรูปนั้น กลุ่มจะซื้อน้ำยางข้นจากโรงงานในพื้นที่ โดยน้ำยางต้องมีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 60-62 เปอร์เซ็นต์ จากนั้น



สมาชิกกลุ่มช่วยกันผลิตหมอน

## ตั้งกลุ่มผลิต 'หมอนยางพารา' สินค้าโอท็อป-มุ่งคนรักสุขภาพ

นำน้ำยางข้นไปปั่นผสมกับน้ำสนุ่, ใส่ไม้ยาสดฟอง, น้ำยาสำหรับเซตตัว และน้ำยาทำให้ยางแข็งตัวใช้เวลาปั่น 25 นาที เทน้ำยางที่ปั่นแล้วใส่ในบล็อกรีดหรือตัวแบบที่เป็นรูปหมอน นำเข้าตู้อบ



นายธนิษฐ์ วัฒนวงศ์สันติ

ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ใช้ความร้อนจากไอน้ำเพื่อให้ตัวยางสุกและคงรูป ใช้เวลาอบ 45 นาที

เมื่ออบเสร็จแล้วทิ้งไว้ 20 นาที ก่อนจะนำไปแช่น้ำอีก 1 ชั่วโมง เพื่อล้างกลิ่นตัวยาหรือสารเคมีที่ผสมกับน้ำยาง นำไปรีดน้ำออกให้แห้งไม้ให้มีความชื้น จากนั้นนำไปตากใช้พัดลมขนาดใหญ่เป่าทิ้งไว้อีก 1 วัน เพื่อให้แห้งสนิท ก่อนนำมาตัดแต่งเก็บรายละเอียดให้ได้รูปทรงที่สวยงาม บรรจุใส่ปลอกหมอนสีลื่นต่างๆ ที่เย็บเตรียมไว้ ก็จะได้หมอนยางพารา 100 เปอร์เซ็นต์ ขายปลีกอยู่ที่ราคาใบละ 890 บาท ขายส่ง 590 บาท

นายธนิษฐ์ บอกอีกว่า การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนยางพารา ถือเป็นแห่งแรกของจังหวัด มีวัตถุประสงค์



เพื่อต้องการช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบปัญหา  
ราคาขายตกต่ำ ทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้  
แก่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วย เพราะนอกจากสมาชิก  
จะมีรายได้แล้ว ชาวบ้านในชุมชนที่รับจ้างตัดเย็บ  
ปลอกหมอนก็จะมีรายได้ด้วย ซึ่งก่อนทำก็ไปศึกษา  
เรียนรู้วิธีขั้นตอนการทำมาหลายที ก่อนมาตั้งกลุ่ม  
แปรรูปเมื่อปีที่ผ่านมานี้ ซึ่งผลตอบรับจากตลาดทั้ง  
ในและต่างจังหวัดนั้นดีเกินคาด

ทั้งนี้ จากผลการวิจัยทางวิชาการ พบว่า  
คุณสมบัติของหมอนยางพาราแท้ 100 เปอร์เซ็นต์  
จะนุ่มยืดหยุ่นสูง รองรับสรีระเวลานอนได้ดีทำให้  
ไม่ปวดเมื่อย กระจายแรงกดทับ รองรับและโอบ  
สรีระช่วยในการไหลเวียนของโลหิต ระบายอากาศ  
ปราศจากไรฝุ่นและแบคทีเรีย ทั้งทำความสะอาด  
โดยการซักหรือปั่นด้วยเครื่องซักผ้าได้ แต่ไม่ควร  
นำไปตากแดด ควรใช้วิธีเป่าให้แห้งด้วยพัดลม

● สุรัชย์ พิรัชญา ●

## ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง

7 ก.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 52.69 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 17 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 51.90 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 38 สตางค์ ราคายางทองถิ่น กิโลกรัมละ 49.90 บาท ปรับลดลง 75 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 54.69 บาท ปรับลดลง 40 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 53.90 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 4 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 53.05 บาท ปรับลดลง 71 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 54.01 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 25 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 45.01 บาท ปรับลดลง 21 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 109,000 กิโลกรัม น้ำยางสด 45.25 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 15 สตางค์

ราคารายตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 52.10 บาท ราคาเสนอขายอยู่ที่ 56.50 บาท ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 58.25 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 32 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 56.69 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 66 สตางค์ต่อกิโลกรัม

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

**ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2559**

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุธที่ 7 กรกฎาคม 2559 15:22:16 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเด็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,000 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โซคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 12,000 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สวงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.00 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 7.05 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ราคา 6.80 บาท/กก

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 6.90 บาท/กก.

**ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3**

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 52.69 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.70 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด A

ลิ่งคุณหม่อม เนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี -

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อ.เมือง จ.จันทบุรี -

เงาะโรงเรียน

ตลาดกลางเขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง 37.00 บาท/กก.

ลองกองเบอร์หนึ่ง

ตลาดผลไม้แสนตุง จ.ตราด -

ลำไย ช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก)

จตุรชัย ฟงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 55.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 450.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 270.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,200.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,100.00 บาท/กก.

สุกร

สุตใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 72.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 36.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--



ภาวะยาง AFET: RSS3 วันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย สัญญาคงค้างเหลือ 9 สัญญา ไม่เปลี่ยนแปลง

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 7 กรกฎาคม 2559 16:43:11 น.  
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดตลาดวันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 9 สัญญา ไม่เปลี่ยนแปลง  
ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ  
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

AUG 16 57.60 - 0

SEP 16 54.15 - 0

รวม 0

--อินโฟเควสท์ โดย ธนวิฑู เสือแย้ม/กษมาพร โทร.02-2535000 อีเมลล์:

kasamarporn@infoquest.co.th--

ราคาตลาดยาง TOCOM: สัญญาส่งมอบเดือน ธ.ค.2559 ปิดลดลงแตะ 152.8 เยน

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 7 กรกฎาคม 2559 15:19:54 น.

ตลาดยางโตเกียวประจำวันที่ 7 ก.ค.2559 มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 5,938 สัญญา

โดยสัญญาส่งมอบเดือน ธ.ค. 2559 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 152.0-154.6 เยน ปิดตลาดที่ 152.8 เยน

ลดลง 1.5 เยน

เดือน ปิดวันก่อน เปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด เปลี่ยนแปลง ปริมาณซื้อขาย

ก.ค.2559 160.7 163.8 164.0 162.6 162.9 +2.2 23

ส.ค.2559 163.6 161.0 162.8 161.0 161.6 -2.0 83

ก.ย.2559 157.4 156.1 157.5 155.7 155.7 -1.7 104

ต.ค.2559 155.4 153.7 155.7 153.7 154.3 -1.1 255

พ.ย.2559 154.2 152.3 154.4 151.8 152.4 -1.8 550

ธ.ค.2559 154.3 152.5 154.6 152.0 152.8 -1.5 4,923

รวม 5,938

หมายเหตุ:

(1) หน่วยของราคา = เยน/กก.

(2) ปริมาณการซื้อขาย 1 หน่วย = 10,000 กิโลกรัม

--อินโฟเควสท์ แพลและเรียบเรียงโดย จิตวัฒน์ วิจิตรถาวร/สุนิตา โทร.02-2535000 ต่อ 315

อีเมลล์: sunita@infoquest.co.th--